

# Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, có tác động xã hội tích cực và mạnh mẽ

17:16 31/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023.**

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII 2023 nhấn mạnh: Giải báo chí Quốc gia đã bước sang mùa giải thứ 18 đồng hành cùng đời sống báo chí, trở thành sinh hoạt nghiệp vụ thực sự bổ ích, lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội, trong giới báo chí và ngày càng khẳng định uy tín là giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của những người làm báo Việt Nam.



*Các thành viên Hội đồng Chung khảo với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực thảo luận kỹ lưỡng và thẩm định chính xác, công tâm các tác phẩm vào vòng chung khảo, đảm bảo sức thuyết phục trước công chúng cả nước*

Công việc tổ chức giải được thực hiện nền nếp, bài bản, thu hút được sự tham gia tích cực, hào hứng của các cấp Hội, các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước. Theo báo cáo của Hội đồng sơ khảo, số lượng các tác phẩm gửi tham dự Giải năm nay vẫn đạt mức cao. Các ban giúp việc của Hội đồng giải đã nỗ lực triển khai công tác đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu của quy trình tổ chức giải. 73 thành viên của Hội đồng sơ khảo chia thành 11 tiểu ban đã làm việc với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng điều lệ, hướng dẫn và quy chế chấm giải, tiến hành thẩm định, chấm và trình lên Hội đồng chung khảo danh sách 165 tác phẩm thuộc 11 loại giải, được lựa chọn từ 1.905 tác phẩm gửi về tham dự.



*Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII năm 2023 phát biểu*

Vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề của Hội đồng Chung khảo là phải đảm bảo sự khách quan, công tâm, sáng suốt, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trong số các tác phẩm vào chung khảo, tiêu biểu cả về nội dung và hình thức thể hiện, đề cập những vấn đề thực sự quan trọng của đất nước, đảm bảo tính chính trị - tư tưởng, tính định hướng, tính trung thực, có tác động xã

hội tích cực và mạnh mẽ, xứng đáng để trao giải”, đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023 nhấn mạnh.



*Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo trình bày báo cáo tổng kết.*

Thay mặt Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo đã trình bày báo cáo tổng kết. Theo đó, các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh và mọi mặt của đời sống trong năm 2023. Báo chí đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước với những mảng đề tài nổi bật như: Nỗ lực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2020 - 2030; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các vấn đề xã hội “nóng”; các đề tài về lịch sử, kỷ niệm những sự kiện quan trọng của đất nước.

Hội đồng Chung khảo đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, nội dung có tính phát hiện vấn đề mới, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay có sức lan tỏa, ảnh hưởng trong xã hội. Nhiều

tác phẩm có chất lượng tốt, được đầu tư nghiêm túc, công phu, có bố cục chặt chẽ, cách thức thể hiện gần gũi, sinh động, hấp dẫn người đọc. Khoảng cách chất lượng giữa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương không còn nhiều.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023 sẽ được trao vào đúng dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) và hướng đến dấu mốc 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào năm 2025.

**Nguyễn Hợi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/chung-khao-giai-bao-chi-quoc-gia-lan-thu-xviii-2023-lua-chon-nhung-tac-pham-xuat-sac-co-tac-dong-xa-hoi-tich-cuc-va-manh-me>